

## Chùa Hương: Mừng khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát

ISSN: 2734-9195 11:50 18/03/2025

Giữa nhịp sống hối hả và nhiều lo toan, ngày khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát là dịp để con người dừng lại, tĩnh tâm, và suy ngẫm về giá trị của sự an nhiên trong tâm hồn.

Tọa lạc tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chùa Hương không chỉ là một danh thắng nổi tiếng mà còn là trung tâm hành hương quan trọng của Phật giáo Việt Nam.

Nhắc đến chùa Hương, không thể không nhắc tới động Hương Tích, nơi tôn thờ Quán Thế Âm Bồ tát. Động nằm giữa núi non trùng điệp, đường lên động được bao bọc bởi cây xanh và những vách đá hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa linh thiêng. Khi bước vào động, du khách sẽ nhìn thấy bức tượng Quán Thế Âm tạc vào vách đá, mang vẻ đẹp trầm mặc và đầy từ bi.

Chính vì thế, động Hương Tích từ lâu đã được tôn vinh là “*Nam Thiên đệ nhất động*”, một trong những địa danh linh thiêng bậc nhất của Phật giáo Việt Nam.

Để đến được động Hương Tích, du khách phải trải qua chặng đường gian nan, hoặc bằng đò dọc suối Yến, hoặc leo bộ qua những bậc đá cheo leo. Hành trình này được ví như con đường tu tập của một người con Phật: phải kiên trì vượt qua những thử thách, gột rửa thân tâm, mới có thể chạm đến sự an lạc chân thật. Chính vì thế, ngày đản sinh Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Hương không chỉ đơn thuần là một sự kiện tôn giáo, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu lại chính mình, tìm về sự an bình trong tâm hồn.



Tượng Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Thiên Trù. Ảnh sưu tầm

## **Không khí lễ Khánh đản tại chùa Hương**

Ngay từ những ngày trước lễ, công tác chuẩn bị đã được gấp rút hoàn thành, từ việc trang hoàng tại chùa Thiên Trù, động Hương Tích, đến việc tổ chức các hoạt động chào mừng. Không gian chùa Thiên Trù tràn ngập sắc màu của cờ Phật giáo, đèn lồng, hoa tươi và những băng rôn mang thông điệp tôn vinh hạnh từ bi của Quán Thế Âm Bồ tát. Dòng người hành hương từ khắp nơi đổ về, tạo nên một bầu không khí linh thiêng, đầy kính ngưỡng.

### **Các nghi lễ quan trọng trong ngày đại lễ**

Trong ngày khánh đản, nhiều nghi lễ quan trọng được tổ chức nhằm tôn vinh công hạnh của Quán Thế Âm Bồ tát và hướng tâm phật tử đến sự thực hành lòng từ bi, trí tuệ.

- Lễ niệm Ngũ bách danh theo nghi thức Phật giáo tối ngày 17/03/2025 (tức 18/02/Ất Tỵ) tại chính điện chùa Thiên Trù: Các phật tử trang trí không gian quanh khu vực chính điện bằng những chậu hoa được cắt tỉa tỉ mỉ trước giờ diễn

ra lễ niệm Ngũ bách danh Phật, Bồ tát.

### **- Thả đèn hoa đăng, ánh sáng từ bi lan tỏa:**

Tối ngày 17/03/2025 sau khi hoàn thành khóa lễ Ngũ bách danh, một trong những hoạt động được mong chờ nhất là lễ thả đèn hoa đăng trên suối Yến. Hàng trăm ngọn đèn hoa được thắp sáng, nhẹ nhàng trôi trên mặt nước, mang theo những lời cầu nguyện an lành của người tham dự. Ánh sáng lung linh của đèn phản chiếu trên dòng suối tạo nên khung cảnh huyền ảo, nhắc nhở con người về ánh sáng từ bi, trí tuệ của Quán Thế Âm luôn soi đường cho chúng sinh trong cõi đời đầy biến động.

### **- Lễ tụng kinh cầu an, cầu quốc thái dân an:**

Lễ cầu an tại động Hương Tích là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong ngày đại lễ. Chư tôn đức cùng Phật tử đồng thanh tụng niệm kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn và kinh Đại Bi để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, đất nước thái bình, nhân dân no ấm. Tiếng kinh vang vọng khắp không gian động, hòa cùng hương trầm lan tỏa, tạo nên một bầu không khí thiêng liêng và xúc động.

### **- Thuyết pháp về hạnh từ bi của Quán Thế Âm Bồ tát:**

Một điểm nhấn quan trọng trong ngày lễ là các buổi pháp thoại do chư tôn đức giảng sư đảm nhiệm trong chuỗi ngày diễn ra lễ hội.

Nội dung bài giảng thường xoay quanh hạnh từ bi của Quán Thế Âm Bồ tát, phương pháp thực hành lòng từ trong đời sống hàng ngày và cách ứng dụng giáo lý Phật giáo để chuyển hóa khổ đau. Những bài giảng này giúp Phật tử không chỉ hiểu sâu hơn về Quán Thế Âm mà còn có cơ hội thực hành những hạnh lành, lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người xung quanh.

Không khí lễ khánh đản tại chùa Hương không chỉ được tạo nên bởi những nghi thức trang nghiêm mà còn bởi sự thành tâm, kính ngưỡng của hàng ngàn Phật tử, du khách thập phương. Nhiều người đi bộ hàng giờ đồng hồ hoặc ngồi đò qua suối Yến để đến động Hương Tích, chỉ với mong muốn được tận tay dâng một nén hương, chấp tay đánh lễ trước tượng Ngài.

Trong dòng người ấy, có người cầu bình an cho gia đình, có người cầu cho con cái học hành thành đạt, có người mong tìm thấy sự an yên trong tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống. Đặc biệt, không ít Phật tử chia sẻ rằng họ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi tham dự buổi lễ, bởi không gian linh thiêng và những lời kinh tụng niệm đã giúp họ buông bỏ những muộn phiền trong cuộc sống

thường nhật.



Dòng người nô nức hương về động Hương Tích. Ảnh sưu tầm



Đường phố được trang trí mừng ngày lễ hội quần thể danh thắng chùa Hương. Ảnh sưu tầm

Lễ khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Hương nói riêng và nhiều ngôi chùa khác trên cả nước nói chung không chỉ là một hoạt động tôn giáo mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị của văn hóa Phật giáo trong đời sống dân tộc. Đây là một di sản tinh thần quý báu, giúp con người gắn kết với cội nguồn và duy trì những truyền thống tốt đẹp của ông cha.



Quang cảnh trên dòng suối Yến, khu danh thắng chùa Hương. Ảnh sưu tầm

## Những hình ảnh ấn tượng và cảm xúc của du khách và phật tử

Ngay từ sáng sớm, dòng người hành hương đã tấp nập đổ về chùa Hương. Trên dòng suối Yến, hàng trăm con thuyền chở Phật tử nhẹ nhàng lướt qua làn nước tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng không kém phần linh thiêng. Những dây cờ Phật giáo bay phấp phới trong gió, những tấm băng rôn mang dòng chữ “Kính mừng khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát” được treo trang trọng, tất cả hòa quyện vào một không gian lễ hội tràn đầy sự tôn kính.



## Băng rôn "Kính mừng khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát" trên dòng suối Yến. Ảnh sưu tầm

Khi bước đến chùa Thiên Trù, ai nấy đều bị cuốn hút bởi sự trang nghiêm từ bên ngoài lối đi vào cho tới dọc dãy hành lang vào khu vực chính điện của chùa, và bên trong động Hương Tích. Hàng ngàn bông hoa tươi được dâng lên tôn tượng Quán Thế Âm và các vị Phật, Bồ tát, hương trầm lan tỏa khắp nơi, tạo nên một bầu không khí thanh tịnh và linh thiêng. Tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng những lời kinh tụng niệm, làm lòng người lắng đọng, bỏ lại phía sau những âu lo, bận bịu của cuộc sống.

Trong suốt quá trình diễn ra đại lễ, nhiều khoảnh khắc thiêng liêng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự.

Khi hàng trăm phật tử cùng nhau tụng kinh dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng tại động Hương Tích cầu quốc thái dân an, một bầu không khí trang nghiêm bao trùm khắp động.

Giữa ánh nến lung linh, khói hương như một lớp sương mờ huyền ảo, hương thơm nhẹ của những đóa hoa phật tử dâng lễ,... từng lời kinh vang lên đều đặn, hòa quyện cùng tiếng chuông mõ tạo nên một giai điệu tâm linh trầm lắng, giúp mỗi người cảm nhận được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, đưa phật tử trở về chú tâm vào thời khắc hiện tại để cảm nhận giây phút thiêng liêng.

Buổi tối, khi hàng trăm chiếc đèn hoa đăng được thả trôi trên dòng suối Yến, một cảnh tượng huyền ảo hiện ra trước mắt. Mỗi ngọn đèn tượng trưng cho một lời cầu nguyện, một niềm tin vào ánh sáng từ bi của Quán Thế Âm sẽ dẫn dắt con người vượt qua khổ đau. Khoảnh khắc ấy khiến không ít người xúc động, bởi họ cảm nhận được sự gắn kết giữa bản thân với Bồ tát và với cả những người xung quanh.



Khu vực chùa Thiên Trù. Ảnh sưu tầm FB Đình Thu Thảo

Tham dự Đại lễ, nhiều Phật tử chia sẻ rằng họ cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn, như thể mọi phiền muộn, lo âu đã được buông bỏ. Có những người đến chùa với mong cầu cho sức khỏe, hạnh phúc của gia đình, có những người đến để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn sau những bộn bề của cuộc sống. Tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng mới, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn.

Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn khi được tham gia một ngày lễ thiêng liêng như vậy. Họ cảm nhận rằng những lời kinh, những hình ảnh đẹp đẽ trong buổi lễ đã giúp họ hiểu rõ hơn về hạnh từ bi của Quán Thế Âm và có thêm động lực để sống thiện lành, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn.

Lễ khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Hương không chỉ kết thúc khi các nghi lễ hoàn thành, mà dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người tham dự. Họ mang theo niềm an lạc, mang theo ánh sáng từ bi của Bồ tát để lan tỏa vào cuộc sống.

## **Liên Tịch**